



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี อำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ศก ๑๘๓๒/๕๔๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเป็นระบบ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอได้โปรดอนุญาตให้เผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ดังกล่าวในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี


ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เห็นควรให้ความเห็นชอบและลงนามตามเสนอ


(นายphasกร อุ๋นคำ)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุญาต


(นายสุริยนต์ หล้าคำ)

สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ วัน/เดือน/ปี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) Link ภายนอก ไม่มี หมายเหตุ เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี http://www.pribungssso.org	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นายวัชรินทร์ พันแก่น) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุริยนต์ หล้าคำ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายภาสกร อุ่นคำ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

ที่	ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในไตรมาสแรก			

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรียนต์ หล้าคำ)

สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภาสกร อุ่นคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ